
सोमवार ता. ९ जुलै १९४५ या िदवशी सुखासीन वृ ीतं असतांना दुपारी २ वाजतां 
सहज अशी क ना आली की इंिजिनअ रंग कॉलेज काढ ाचा आपणिह य  
करावा. इ ा एकदम कशी उद्भूत झाली याचा मागमूसही लागंू शकत नाही. कारण 
एि ल - मे १९४५ म  माझे ेही ी. द. गो. फडके, बी. ी. धडफळे इंिजिनअर व 

ी. एस्. जी. भालेराव असे माझेकडे येऊन इंिजिनय रंग कॉलेज काढाव की काय 
याचा िवचार क न गेले होते. ा वेळी हे काम फार जबाबदारीच, आप ा 
आवा ाबाहेरच असे समजून आपण ते क ं  शकत नाही असाच िनणय सवानी 
घेतला होता. ानंतर जूनम े पुन: पुणे इंिजिनय रंग कॉलेज ा वेशाबाबत सव 
समाजाचीच होणारी अडचण याची सामािजक चच ा पाची चचा ेही 
मंडळीबंरोबर होत असे. ा वेळीहंी हे काम अितशय दुघट अडचणीचें आहे असे 
मनाला पटत होते. या दोन संगांव न ९ जुलैला असा एक िफ न िवचार यावा अशी
श ता िदसत नाही. तरी पण ती उ वली एवढाच अनुभव नोदंिवता येईल.

हा िवचार उ व ावर ाने मनाची इतकी पकड घेतली की जवळजवळ अधा तास 
मय िवचारा ा वाहांतच िनम  होतो,ं अडीच तीन वाजतां काही तरी मनाचा 

िन य झाला. कॉलेज काढ ासंबंधी जो आराखडा तयार करावयास पािहजे, ा 
ीन मदत हो ासारखे पिहले नांव सुचल ते ी. शंकर रामचं  भागवत यांचे. ांनी 
ुिनिसपालटीत अनेक योजना  कायवाहीत आणले ा अस ामुळे ांचा 

उपयोग कॉलेज थापने ा योजनत िनि त होईल असे वाटून लगेच कपडे क न ी. 
भागवत यांचे घरी गेलो.ं ते डे न िजमखा ावर गे ाच कळले, ते ां ांचे 
घराशेजारीचं ी. सखाराम िवनायक आपटे यांचे घर आहे, तेथे गेलो.ं ते नुकतेच 
इंिजिनअ रंग कॉलेजातून िनवृ  झाले होते. ांचा माझा प रचय अस ामुळ असे 
कॉलेज काढ ाब लचा िवचार ांना िवनंती केली. ांनी सांिगतले की ंअशी योजना 
तयार कर ाचे कामी ंमाझा उपयोग होणार नाही. कारण तसा िवचार मी ंकेलेला 
नाही.ं परंतु कॉलेज िनघाल तर माझा उपयोग िश क णून होऊं शकेल. ावेळी ते 
कॉलेज पु ांतच काढाव अशी ढ क ना मा ा मनांत होती.

ांचेकडून िनघालो ंतो डे न िजमखा ावर ी. भागवत यांची भेट घे ास गेलो.ं 
ांची भेट झाली व ांना मी आपली क ना िनवेदन केली. ा वेळी ते अनेक को. 



सोसाय ां ा िहशोबां ा कामांत  होते. तरी सु दां अधा तास वेळ देऊन ांनी 
माझे णणे ऐकून घेतले. पण ांना अशा कारच िड ी कॉलेज काढ ाची 
उपयु ता पटेनाशी झाली होती. ांचा मु  मु ा असा होता की, `खेडेगांवांतील 
अनेकिवध सुधारणा कर ाक रतां रल इंिजिनअ रंग सारख िश ण देणारी सं था 
असावयास पािहजे. तशी ंकाही योजना असली तर माझा उपयोग होऊ शकेल. तुम ा
कॉलेजांतून उ ीण होणा  या व नोकरी शोधणा  या िव ा ासाठी कॉलेज काढ ाची 
क ना मला िततकीशी पसंत नाही. णून ाची पुनरावृि  कर ाचे कॉलेजचे 
योजनेसाठी मी माझी श ी व बु द खच करावी अस मला वाटत नाही.` ांचेकडून 
झालेली िनराशा मोठीच होती. परंतु य  सोडंू नये णून ी. आर. एस. गोखले 
यांचेकडे जा ाच योजल. कारण मला अस कळले की,ं ी. गोखले यांचे जवळ अशी 
काही तरी योजना तयार आहे. ी. गोखले हे पुणे इंिजिनय रंग कॉलेजांत डॉइंग िवषय 
िशकवणारे िश क होते. ांची भेट घेतां ते णाले की, अशी ीम काढ ाइतका 
िवचार मी केलेला नाही: तथािप िनरिनराळया इंिजिनअ रंग कॉलेजांना लागणा  या 
इमारतीचें नकाशे मी तयार केले आहेत; िकंवा ज र लागली तर मी नवीन तयारही 
क न देईन. तेथे काही लाग लागला नाही ं णून कोठ जाव असा िवचारच पडला. 
िटळक रोड व न जातां जातां ी. जी. टी. गोखले यां ाकडे जा ाचा िवचार मी 
अनपेि तपणच ठरिवला. ां ाकडे पांच वाजतां पोचलो. ांची भेट झाली. मी ांना
माझे उि  सांगतल व एकदम सव ी अनुकूल असा ांचा िवचार मा ा िवचारांशी 
िमळाला. ां ािह मनांत असा कांहीतरी िश णाचा उप म केला जावा असा िवचार 
अस ामुळे अनाथ िव ािथ गृह सं थेमाफत इंिजिनय रंगचे िश ण ाव असे 

ां ािह मनांत होत. तसा ते य ही करीत होते. दोघांचे िवचार जुळ ामुळे ांनी 
मला मदत कर ाचे कबूल केले व लगेच पुढ ा गु वारी ंदोघां ा सोयी माणे पुणे 
इंिजिनअ रंग कॉलेजात जाऊन तेथील ोफेसरांनी भेटून योजना तयार करावी असे 
ठरले.
संवादी िवचार िमळा ाच समाधान घेऊन मी घरी परत आलो, व ठर ा माणे 
गु वारी ंपुणे इंिजिनअ रंग कॉलेजात गेलो. तेथिह आ ांस योजना कर ाचे कामी ं
अनुकूलताच िदसून आली. ानंतर तेथे तास दोन तास थांबून व थोडी मािहती घेऊन 
परत आलो.ं आ ां उभयतांचे धोरण अस ठरले की, ी. गोखले यांनी एक मिह ांत 
योजना तयार कर ाचा य  करावा, व मी एक लाख पयां ा देण ांची आ ासन



िमळिव ाचा य  करावा. कारण मंुबई िव ापीठाकडे नव इंिजिनअ रंग कॉलेज 
काढ ासाठी अज करावयाचा असला तर तो नेहमी ३१ ऑग ा आंतच करावा 
लागतो. या माण कामाची वाटणी होऊन गु वारचा िदवस संपला. ानंतर 
मिहनाभरांत ी. गो. ि ं. गोखले यांनी अ ंत प र म क न तपशीलवार मािहती 
घेऊन सुमार १० ।१५ ऑग पयत योजना तयार क न िदली. मा ा कांमातिह मला 
बरीच अनुकूलता िदसून आली. मी अस योिजल होते की ं ेकी ंदहा हजार पये 
देणारे सहा ेही िनवडावे. ा माणे एक ऑग पयत पुढील नांवे आ ासन देणा  यात
नमूद करतां आली.

(१) मी त: - दहा हजार पये व
(२) मी केले ा कृ. ब. साठे ट कडून - पंधरा हजार पये.
(३) ी. ध. कृ. रानडे (रानडे दस कं ाटदार) - दहा हजार
(४) ी. ी. गो. मराठे - दहा हजार
(५) ी. ना. ग. रानडे (मे. ी. आर. रानडे अँड स  ) - दहा हजार
(६) ी. चं. गो. आगाशे - दहा हजार
(७) ी. एफ. डी. प जी - दहा हजार
(८) ी. मािणकचंद वीरचंद शहा - दहा हजार

हे ांचे णणे मला श: सयु क वाटल ; तरी पण एक वषभर सतत य  
कर ाची िचकाटी माझेजवळ राहील अशी खा ी माझी मलाच वाटेना. णून मी ं
मा ा मनाशी असा िनणय घेतला की,ं नवीन सोसायटी थापन क न ित ामाफत 
चालू वष च अज करावयाचा. कारण नवीन सोसायटी थापन क न ांत अपयश 
ये ांत िवशेष धा ी नाही. िफ न दुसरे वष  य  कर ास वाव रहातोच. िश ण 

सारक मंडळीसार ा थर सं थेने असा अज कर ांत धोका होता; णून 
थोडासा अिवचारच क न, नवीन सोसायटी थापन कर ा ा िवचारास मी लागलो.

सोसायटी थापन कर ाचे कामी ि . ज. र. तथा नानासाहेब घारपुरे यांची मदत 
घ ाचे मी योजल व ाचेकडे जाऊन ांना सव हकीकत सांिगतली. ांनी मला 

ो ाहन देऊन या कामी ंमदत दे ाचे कबूल केल. पु ात चालू असले ा अनेक 



सं थांपैकी दोन चार सं थां ा घटना ांचेकडे नेऊन िद ा व मा ा सं थे ा ा 
िवशेष अडचणी हो ा ाही ांना सांिगत ा. मा ा सं थेत कायम काम करणारे व 
सं थेचा भार उचलणारे लाइफ वकस असे नाहीत ही मोठीच अडचण होती. अनाथ 
िव ािथ गृहाची घटना ीकार ास सोयीची अशी मला वाटली. अनेक सं थां ा 
घटनांचा तरतमभावाने िवचार क न िनणय घे ाइतका अविधही न ता, व तशी 
मला श: आकलनश ही न ती. णून ांचेवरच हा सव भार सोपवून 
घटनेचा एक ता ुरता आराखडा टाईप क न घेतला.

ांत देणगीदारांची नांवे थापक सभासद णून दाखल केली. व इंिजिनअसपैकी 
ी. आर. जी. सुळे ( रटायड चीफ इंिजिनअयर), ी. दामुआ ा पोतदार (उ ाही व 

त ण मेकॅिनकल व इले कल इंिजिनअर), व ी. जी. टी. गोखले यांचेिह थापक 
सभासद णून नांव घातल. ि . नानासाहेब घारपुरे यांनी सं थेत याव अशी िवनंती 
केली व ती ांनी मा  केली. या माणे सव नांवे तयार झा ावर खूप वजनदार असा 
अ  आप ा सं थेस िमळावा अशा हेतूने ी. नानासाहेब घारपुरे यां ा लॉ 
सोसायटीचे अ  ी. बाबासाहेब जयकर हे आम ा सोसायटीस अ  णून 
िमळावे असा य  कर ाचे ठरल व ास ि . नानासाहेब यांनी संमित िदली. ी. 
बाबासाहेब जयकर यांचा मु ाम ी. नाथीबाई ठाकरसी यांचे बंग ावर होता. 

ांचेकडे ि . नानासाहेब घारपुरे हे मला बरोबर घेऊन गेले.

इतकी ंआ ासने ३१ जुलै ा आंतच िमळाली.ं रािहले ा वीस हजारांक रता आणखी 
दोन नांवे शोधत होतो ंव ती ंिमळतील अशी मनाला खा ी वाटत होती. मंुबई 
िव ापीठाकडे कॉलेज काढ ाचा अज करावयाचा तर ाक रंता एक तं  
सोसायटी थापन करावयास पािहजे. परंतु हे सगळच नवे मंुबई िव ापीठाला 
पट ासारखे होणार नाही. असे वाट ाव न िश ण सारक मंडळी, पुणे, यांचेकडे
एक िवनंतीप  पाठिवले की आ ी एक लाख पये जमिवतो व आणखीही पुढ 
लागणारे ५-७ लाख पये जमव ाचा य  करतो ं; परंतु कॉलेज काढ ाचा 
िव ापीठाकडे करावयाचा अज िश ण सारक मंडळीन पाठवावा. ावेळी िश. . 
मंडळीचें चेअरमन ी. ता ासाहेब केळकर होते. ांनी व इतर सभासदांनी अ ंत 
सहानुभूितपूवक िवचार क न असे कळिवल की, `िश ण सारक मंडळीनें अज 



करावयाचा तर सं थेजवळ पांच सहा लाख पयांची िनि त आ ासन हवीतं. 
ाकरतां सं थे ा सहकायाने य  करावा व एक वषात इतकी ंआ ासने िमळवावी.

ह काम हमखास होऊं शकेल. ा बाबतीत सं थेची जी मदत लागेल ती िमळेल.`

ी. जयकर यां ा भेटीत सं था थाप ाचा हेतु, घटनेचा आराखडा व थापकांची 
नांवे अशी ांस सव सांिगतली. ांनी ' य  चांगला आहे' असे णून ो ाहन 
िदल. परंतु 'सं था पु ातच होणार अस ामुळे माझा िततकासा संबंध रा  शकणार 
नाही' णून सं थेत ये ाचे ांनी अमा  केले; परंतु आणखी कांही वजनदार नांवे 
सं थेत असावी तर ितला अिधक मह  येईल असे सांिगतल. ि . नानासाहेब यांनी 

ांना असेही सुचिवल की लॉ सोसायटी ा जागेपैकी कांही जागा नवीन कॉलेजला 
वकशॉपस् वगैरे बांध ासाठी दे ासारखी आहे व ारंभी एकच वग सु  होणार 
अस ामुळे लॉ कॉलेजपैकी एखादा वग ांना देतां येईल, िकंवा एका भागावर तं  
मजला बांधूनही तो ांना वापरता येईल, अशी ा सं थेची सोय आपण क न ावी 
याब ल सं थचे से े टरी ी. नानासाहेब घारपुरे यांनी ी. जयकर यांस िवचारल. 

ास ांनी अनुकुलता दशवून कायदेशीर िवचार क न आप ा सं थे ा कामांत त
कस बसेल याचा िवचार कर ास सांिगतल.

ि . नानासाहेब घारपुरे यां ा सहानभुतीमुळे आम ा देण ांपे ांही अिधक 
मह ाचा असा जागेचा  इतकया सुलभतेने सुट ाची आशा वाटंू लागली. हे सुमारे 
ऑग ा ितस  या आठव ांत घडल. ानंतर आणखी दोन वजनदार गृह थ 
िमळिव ास आठ िदवसांचा अविध रािहला होता. ाबाबत िवचार करतां ी. म. िव. 
िभडे यांचे नांव मला सुचल. मी ांचेकडे सं थेची घटना वगैरे घेऊन जा ांचे ठरिवल 
व सं थेची घटना छापून झा ावर मी ांचेकडे घेऊन गेलो. ांची माझी य ं िचतही 
ओळख नसतांना सहानुभूित दाखवून उ ा िनणय देतो ंअस ांनी सांिगतल. आ ी 

थापक सभासदांनी ेकी ंदहा हजार पये िदले आहेत हे ांनी वाचलच होत. 
ाची ांना थोडीशी अडचण होत आहे अस मा ा ल ात आले णून मी ांना ी.

जयकरांचे भेटीतं घडलेली हकीकत सांिगतली.

आप ा ये ान सं थेच मह  वाढेल व उपयु ता अिधक वाढेल व तो लाभ आ ी ं



देणगीपे ा अिधक समजतो.ं ते ा अनुकूल अिभ ाय ावा अशी िवनंती क न आलो.ं
ही पिहली भेट िदनांक ३१ ऑग चे सुमारास झाली. ानंतर मला असे समजले की 
कनल एस. ए. फाटक यांचा ी. िभडे यांचेशी चांगला प रचय आहे. त ा कनल एस. 
ए. फाटक यांचेकडे जा ाच ठरिवल. कनल फाटक यांचा माझा चांगला प रचय होता.
आप ा सेवािनवृ ीनंतर ते तळेगांव येथील हॉ टलम े िन: ाथ पणान िक ेक 
वष काम करीत अस ामुळ आ ां िम मंडळी ं ा मनांत ां ाब ल िनतांत आदर 
असे. ांनी आम ा कामी ी. िभडे यांस भीड घालावी अस सांग ास आ ांस 
संकोचिह वाटला नाही. आम ा सं थत दहा हजार पये देऊन तु ीही याव असे 
सांग ाच अ श  धाडसही मी केल. ाब ल ांनी कौतुक क न ी. िभडे 
साहेबांना िमळवून दे ाच काम कर ाच कबूल केले व त:ब लचाही िनणय एक 
दोन िदवसांत देतो ंअस सांिगतल.

या माणे दुसरे िदवशी ं ी. िभडेसाहेब यांची संमित घे ासाठी ंमी ांची भेट घेतली. 
ांनी दहा पांच िमिनट िवचार क न सं थत ये ास संमित िदली. इतकच न े तर 

सं था सु  झा ावर िव ा ा ा ॉलरिशपकरतां दहा हजारांची र म ठेव 
णून दे ाचा आपला मनोदय कळिवला. सं थेत आज थापक णून नांव दाखल 

केल तरी ते इंदूर येथे ायाधीश णून जाणार अस ामुळ ांचा िवशेष उपयोग 
होऊ शकणार नाही असाही इषारा ांनी िदला होता; परंतु ांचे वा  कायमच 
पु ास अस ामुळ ांचा लाभ आ ांस घेतां येईल असे आ ांस वाटत होते. कनल 
फाटक यां ा श ामुळ ी. िभडे यांची संमित िमळिवणे सुलभ झाल याचा मला 
आनंद वाटला, णून कनल फाटक यांचे आभार मान ास मी ांचे घरी गेलो. यांत 
आणखी एक हेतु ांचीही संमित िमळवावी असा होता. आिण मला ांची संमितही 
िमळाली व दहा हजार पयां ा देणगीच आ ासनही दुसरे िदवशी िमळाल. इतकी 
अनुकूल कृपा ी परमे रािशवाय कोणाकडूनही होणार नाही ंअसच ावेळी मनास 
वाटल.

२४ स बरला ां ा िव ाचे पैसे यावयाचे होते, ावेळी पैसे िमळतील असे कनल 
फाटक यांनी सांिगतल. या माण सं था थाप ापूव  एक ल  पये जमिव ाचा 
माझा संक  सुलभतेन सुट ाच पा न मला काम कर ास अ ंत उ ाह वाटून 



परमे री कृपा आप ा बाजूस आहे असा भासही झा ासारख वाटल. ानंतर 
कनलसाहेबांनी सवडीने आपली त:ची हकीकत सांिगतली ती अशी की,ं ांनी 
सं थेत पैसे दे ाचे कबूल केल ते ांस ांचे विडलांनी ांत येऊन तस सािगतल.

ता. २७ ऑग चे सुमारास मी मंुबईस गेलो ंअसतांना िव ापीठाकडे कसा अज 
करावयाचा ाचा मसुदा यार कर ासाठी ि . घारपुरे यांचेबरोबर दोन-तीन तास 
खच केले. ते णाले की आपण युिन िसटीत जाऊन ाइस चॅ ेलर यांना भेटून 
येऊ. ा माणे ाइस चॅ ेलर यांची भेट घे ासाठी ते मला घेऊन गेले. ा वेळी 

ा. वािडया हे ाइस चॅ ेलर होते. ांचा व नानासाहेब यांचा चांगला प रचय होता. 
ांना ी. नानासाहेब यांनी सव क ना समजावून िद ानंतर ' य  अव  करावा ;

युिन िसटीकडून सहानुभूित अव  िमळेल' असे ांनी सांिगतले. परंतु ांनी इषारा
असा िदला की कमीतं कमी पांच ल  पये अस ािशवाय अशा कामाला हात 
घालणे धो ाच ठरेल. ाब ल यो  ती द ता तु ी ा. ाबरोबर अनुकूल अशी 
एक बातमी ांनी िदली की दरवष  ३१ ऑग लाच अशा कॉलेजसाठी अज 
करावयाचे असतात ; तथािप यंदाचे वष च िव ापीठान २५ तारखस असा ठराव केला 
आहे की ंसे अज कर ास १५ स बरपयत मुदत वाढवून ावी. ामुळे सोसायटी 
रिज र क न अज कर ास पंधरा िदवसांचा अिधक अविध िमळाला.

ता. ३ स बरला सं था रिज र क न युिन िसटी ा तपिशला माण अज भर ाचे 
तयारीस लागलो. ा अजात तपिशला ा अनेक बाबी असतात. ि पॉल कोण, 

ाफ कोण कोण माणस आहेत, जागा कोणती, वगैरे बाबी अजात भरणे आ ांस 
श  झाल नाही. परंतु जेवढी मािहती भरतां येणे श  होती तेवढी भ न अज १५ 
स बरला नेऊन िदला. तोपयत सं था रिज र झा ाच सिटिफकेटही आम ा हाती 
आले न त. कारण ांत काही तांि क अडचण आ ामुळे सं था रिज र झाली 
न ती. ा अडचणीचंा शोध घेऊन ांचे िनराकरण ि . नानासाहेब घारपुरे यांचे 
स ा माण १५ तारखेला केले, व सं था रिज र झा ाच सिटिफकेट १७ स बरला 
हाती आल व मागा न ते युिन िसटीकडे पाठिव ात आल.

अज के ानंतर एका मिह ांत दोनचार गृह थांची एक किमटी िनवड ांत येते, व ती 



अजातील मािहती माणे सव व था आहे की ंनाही ंते पा न िडसबरपयत आपला 
अिभ ाय कळिवते, व ानुसार फे ुवारीत िसंडीकेट ठराव क न मा ता देते व 
नंतर जूनम े कॉलेज सु  करतां येते. अज दाखल झा ाबरोबर किमटी िनवड ात 
आली. ांत ी. आडवानी, मोडक, गुपचूप व कारेकर असे चार इंिजिनअस होते. 

ांनी आ ांस प  िल न ि पॉलचे नांव कळवा णजे ांचेबरोबर 
िवचारिविनमय कर ास आ ांस सोपे जाईल असे कळिवले. आ ी ि पॉलचे 

णून कराचीचे सेवािनवृ  ि . जी. एन. गोखले हे िमळावेत असा य  करीत होतो. 
ांचेकडे सव योजना पाठिवली. ांनी इतकी सिव र योजना तयार करणा  यांचे 

कौतुक केल व सं थेस यश ये ाची इ ाही  केली. पण वया ा ५८ ा वष  
पुन: ि पॉलची जबाबदारी प रावी असे ांस मनापासून वाटेना.

गेली िक ेक वष ते आप ा आवडी माणे िथऑिसिफकल सोसायटीचे काय करीत 
होते व आ ी प  पाठिवल त ा ते अ ार येथेच होते. ी. ता ासाहेब केळकर यांचा
पु िनरपे  वा संबंध असूनिह ांची वृि  या कायाकडे होईना. ानंतर बंगलोर
येथील ी. के. डी. जोशी यांची ता ुरती संमित िमळिवली होती. तसेच सं थेच काम 
अडंू लागल तर ी. रा. ब. एन. एस. जोशी यांनी काम कर ाचे कबूल केल. या दोन 
जोशीपैंकी कोणाचे तरी नांव कळवावे अशा िवचारांत होतो.ं तोच आ याचा ध ा 
बस ासारखी गो  घडली. ि . जी. एन. तथा ता ासाहेब गोखले यांजकडून २३ 
ऑ ोबरला संमितदशक अनुकूल तार आली. ांची संमित आ ाने आमची मोठी 
िचंता दूर झा ाचा आनंद आ ांस झाला. ाबाबत ांनी सांिगतलेली हकीकत अशी
:- िथऑसिफकल सोसायटीचे नवे अ  ी. िजनराजदास यांचेबरोबर ी. गोखले 
यांचे मनांत असलेली िथऑसिफकल सोसायटी ा परदेशातील चाराची योजना 
कशी चारांत आणावी यासंबंधी िवचारिविनमय चालला असतां महारा ाची शाखा 
अिधक समृ द करावयास पािहजे; ते ा तु ी पिहले सहा-सात मिहने ितकडेच काम 
करावे हे बर असे ांनी ि . गोखले यांना सुचिवले. त ा सांगली इंिजिनअ रंग 
कॉलेजचे नवे काम मी प रावे अशी मा ा ेही मंडळीचंी िवनंती आहे व त काम या
महारा ा ा चाराचे कामी ंपोषकच ठरणार आहे, त ा त मी कराव की काय असे 
गोखले यांनी ांस िवचारतांच `हे काम अव  ीकाराव ` अशी ांनी संमित 
िद ामुळे ि . गोखले यांस सांगली कॉलेजचे काम कार ाची ू ित झाली व 



`ि पॉलचे काम मी ीकारतो ं` अशी तार लगेच क न आ ांस कळिवले. या 
तारेन आमचा िचंतेचा भाग खूपच हलका झाला व तारे माणे चारआठ िदवसांत ते 
पु ास येऊन पोचलेही. ताबडतोब आ ी युिन िसटीला कळिवले की ि . जी. एन. 
गोखले हे कॉलेजचे ि पॉल णून आमचेतफ येणार आहेत. ते ा युिन िसटी ा 
किमटीने कॉलेजची सव मािहती दे ासाठी आ ांस मंुबईला बोलिवले.

सोसायटीचे रिज ेशन झा ावर सोयटीची पिहली सभा तारीख १२ स बर १९४५ या 
िदवशी लॉ कॉलेजचे जागत भ न ज र ते ठराव कर ांत आले. ावेळी सव 

थापक सभासद हजर होते व पिह ा सात वषाक रता अिधका  यांची िनवडही 
झाली. ांत (१) चेअरमन - ी. एफ. डी. पदमजी,
(२) ाइस चेअरमन - ी. ी. गो. मराठे,
(३) खिजनदार - ी. ध. कृ. रानडे,
(४) से े टरी - धो.ं कृ. साठे, व बाकी सव सभासद होते.

यानंतर तयारी करतां ी. गोखले यांनी पूव ा योजनेची तपासणी क न पिह ा 
वषाचे तयारीसाठी काय व ु लागतील व ा कोठे व काय िकंमतीस िमळू शकतील 
या ा चौकशीस सुरवात केली. इमारत, जागा वगैरची व था कर ाचे काम ी. धो.ं
कृ. साठे यांचेकडे सोपिव ात आले. जागा व इमारतीची सोय कर ाचे बाबतीतं लॉ 
कॉलेजची जी जागा खरेदी कर ाची ज री होती. ा बाबतीत अनेक िठकाणी 
चौकशी क न ी. साठे यांनी ी. ह र िव ल तुळपुळे यांची ारगेटाजवळ असलेली
नऊ एकर जागा शंभर वषाचे भाडेप ान (ज र पड ास खरेदी कर ाच ठर ास
िकंमतीचा आकडा ठरवून) कायम क न टाकली. परंतु पिहली ंएक दोन वष तरी लॉ 
कॉलेजचे मदतीचा फायदा घेणे अव  होत. ा बाबतीत ी. नानासाहेब घारपुरे यांनी
आ ीयतेन मदत क न ां ा सोसायटी ा काही अडचणी दूर क न घेऊन जागा
दे ाचे कबूल केले व फे ुवारीचे पिह ा आठव ांत वकशॉप बांध ाकरतां पाया 
उकर ाचा मु तिह कर ात आला.

ही वकशॉपची इमारत लॉ सोसायटीचीच होणार अस ामुळे या इमारतीचा खच 
ांनीच करावा ह ांनाही पटले होते. परंतु ांना ते सोसायटीकडून मंजुर क न 



घेता आले नाही. ात पंधरा िदवस गेले. ामुळे इमारत ताबडतोब पूण हो ाची 
श ता दुरावली. सोसायटीजवळ जमलेले ८० ।९० हजार पये इं मटसाठी खच 
करावयाचे होते. ा बाबतीतिह सरकारी कंटोल व ामुळे येणा  या अडचणी यामुळे 
ती जमवाजमविह अश  वाटंू लागली. युिन िसटीने िदले ा िवशेष सवलतीमुळे १५ 
माचपयत तरी ही सव िस दता दाखिवणे आ ांला ज र होते. माचम े हे च 
झाले की,ं १९४६ साली कॉलेज सु  होऊ शकत नाही. ामुळे या य ांची समा  
माच १९४६ अखेरच झाली. सोसायटीजवळ ा वेळी फ  ८०-८५ हजार पये 
िश क रािहले होते.

मे १९४६ म े सव थापक सभासद एक  िवचारिविनमयाक रतां जमले. व पुन: 
नेटाने य  करावा असे ठरल. या वष  सु वातीपासूनच ी. जी. एन. गोखले यांचे 
मागदशन लाभले होते व सरकारी ९३ कलमी रा कारभार संपून कॉ ेस मंि मंडळ 
काम क ं  लागले होते. णून नवा य  सु  करताना नामदार बाळासाहेब खेर 
यांचा स ा घेऊन आपला बेत आखावा अस योिजले.

ना. खेर यांची भेट स बरम े झाली. ांनी आम ा य ांब ल सहानुभूती  
केली. सरकार लवकरच अहमदाबाद येथे एक इंिजिनअ रंग कॉलेज काढणार 
अस ाचे ांनी सांिगतले व मंुबई रा ा ा वाटणी ा ीने तुमच कॉलेज पुणे येथे 
न काढता कनाटकात ते काढले गेले तर सरकारला अिधक मदत करतां येणे श  
होईल असा अिभ ाय  केला. पुणे येथे सरकारी मा ता िमळाली तरी सरकारी 

ँट कमी िमळू शकेल हे ांनी  केले. ामुळे कॉलेज उभारणीसाठी ं
युिन िसटीकडे जो अज करावयाचा ांत कॉलेजचे थान अिनि त अस ाचे 
कळवावे लागले. सोसायटीने इतकाच िनणय घेतला की पु ास कॉलेज न काढता ते 
सांगली, बेळगांव, धारवाड या भागांत काढावे. ा माणे ी. गोखले यांनी ा भागांत 
जाऊन लोकमताचा अंदाज व अनुकूलता यांचा कयास घेऊन सांगली येथेच कॉलेज 
काढावे असे आपले मत  केले. सांगलीचे राजेसाहेबांनीही सांगली येथे कॉलेज 
िनघ ास मदत दे ाच कबूल केले. तसच जवळपास सं थाने असून ांचेकडूनही 
मदत िमळ ाची श ता होती. ा माणे सांगलीसच कॉलेज काढ ाचा आमचा 
िनणय आ ी मंुबई िव ापीठास कळिवला.



िद. ३१ माच १९४७ ला कॉलेज ा पायाचा दगड बसिव ाचा समारंभ सांगली ा 
राणीसाहेब ीमंत सौ. सर तीबाई पटवधन यांचे ह े कर ात आला व जून अखेर 
दोन लॅबोरेटरीज, कॉलेजची मु  इमारत, िव ा ासाठी वसितगृह अशा ज र ा 
सव इमारती सुमारे सात ल  पये िकंमती ा सहा मिह ांत पु  या कर ांत आ ा.

ा कामी सांगली येथील इंिजिनअर ी. वामनराव कंुटे व पु ाचे काँटॅ र ी. 
रंगूमामा जोगळेकर व सांगली येथील काँटॅ र कै. बाबूराव वडार यांची चांगली मदत 
झाली. वा ुशांत समारंभ १२/६/१९४७ ला झाला. या वेळी सातारचे कले र ी. 

बळी सहकुटंुब उप थत होते.

कॉलेज ा इमारती सात ल  पयां ा व इतर साम ी तीन ल  पयांची अशी दहा
ल  पयांची िस दता कर ाकरतां सांगली ा राजेसाहेबांनी एक ल  पयांची 
देणगी, ी. ी. गो. मराठे यांनी आप ा त: ा पतीवर दोन ल  पयांची तीन 
वषा ा मुदतीची कजाऊ र म जम खंडीचे राजेसाहेब यांचेकडून िमळिवली ती, व 

ी. साठे यांनी १९४० म े थापन केले ा ॉपट  इ े मट कंपनी िल. या 
कंपनी ा ठेवीपैंकी तीन ल  पयांचा उपयोग, तसेच थापकांपैकी कनल ी. ी. 
आ. फाटक यांनी प ास हजार पये सं थे ा ाधीन केले ते व इतर अनेकांनी ठेवी 
व देण ा िद ा ा, तसेच काहीनंी उधारीने मदत केली ती, या सवाचा उपयोग 
झाला. याचे फिलत प णजे कॉलेजची उभारणी जूनअखेर झाली असे टले 
पािहजे.

मंुबई युिन िसटीने १ जून १९४७ ला पहाणी कर ासाठी चौकशी किमटी पुन: 
पाठिवली होती. ावेळी किमटी ा तीन सभासदांपैकी ी. एन्. ी. मोडक हे 
एकटेच येऊ शकले. ांनी सव कारची चौकशी क न, कॉलेज जूनम े सु  करता
येणे श  आहे असा अिभ ाय  केला व ा माणे हा अिभ ाय युिन िसटीकडे 
कळिवला. ता. २३ जून १९४७ ला सरकारी मा ताही िमळून कॉलेज सु  करता 
आले.

कॉलेजक रतां युिन िसटीकडून संल तेची जी मा ता िमळाली होती, ातील 



आिथक अटी पु  या कर ाचे काम अवघड वाट ासारखेच होते. उदा. --
पिहली अट - फ  साठच िव ाथाना वेश दे ात येईल अशी होती. वा िवक एका 
वगाची ७५ िव ा ाची परवानगी ावयास पािहजे होती. ती कोणा ा तरी अनुदार 
वृ ीने ६० कर ात आली. ामुळे सं थेचे सहा हजार पयांचे नुकसान झाले.
दुसरी अट - अशी होती की ंसाठच मुलां ा कॉलेजला सुरवात क न तीन वष 
चालिवले असता सुमारे दीड लाख पयांचे नुकसान सोसायटीस ये ाची श ता 
आहे; यासाठी सोसायटीने कॉलेज चालिव ाची जबाबदारी ीकारताना दीड ल  

पयांची र म युिन िसटी ा नांवाने वग कृत केलेली अशी कोण ातरी शे ू  
बँकेत ठेव णून ठेवावी.
ितसरी अट - अशी होती की, वेश करीत असले ा साठ िव ा ाना िड ीपयत 
पोचिव ाची जबाबदारी, तीन ल  पयांची जािमनकी ा पाची रोख रकमेचे 
वरील माणे िडपॉिझट ठेवून, सोसायटीने प रावी.
चौथी अट - दरवष  वीस हजारा माणे पांच वषात एक ल  पयांचा रझ  फंड 
तयार करावा.
या जबरद  अटीचंी क ना मे मिह ांतच आ ांस आली होती. ापैकी दीड ल  

पयांची तरतूद आ ी मनाने अशी योिजली होती की ं- ी. बाळासाहेब खेर यांनी 
आ ासन िद ा माणे दोन ल  पयांची मदत मंुबई सरकारकडून लौकरच िमळून 
आ ी ा अटीची पूतता क  शकू. पण मंुबई सरकारची मदत िमळावयाची ती 
लवकरात लवकर टले तरी ऑ ोबरपयत िमळणे कठीणच होते. कारण स बरांत 
अस ी अिधवेशनात ँट मंजूर होऊन नंतर ती िमळावयाची ! परंतु संल तेची 
मा ता िमळावया ा आंत या सव अटी पु  या करावयास ह ा हो ा.

वरीलपैकी दीड लाखाची व था आ ी पुढील माणे केली :-

सहा े ांकडून ेकी २५ हजार पये या माणे तीन वष मुदती ा ठेवी घेऊन 
ांची दीड ल  पयांची र म युिन िसटी ा नांवे वग केलेली अशी ठेव ठेवून ही 

अट पुरी केली. ा गृह थांनी ही अट पुरी कर ाचे कामी मदत केली ां ा नावांचे 
कृत तापूवक रण करतो.
(१) ी. के. ी. केळकर,



(२) ी. स. ग. गोखले,
(३) ी. के. एम. ोरा, मंुबई,
(४) ी. िव. ी. पटवधन, िमरज,
(५) ी. सी. जे. शहा,
(६) पुणे अ. िव. गृहाचे ी. िव. गं. केतकर.

( ां ा सं थेजवळ अशी काही र म होती व ितचा उपयोग शै िणक कायाकडे 
कर ास थोडा अविध होता. णून ांनी ही र म आम ा कायाला ता ुरती 
िदली व आम ा सं थेस अपूव उ ेजन िदले. या ां ा थोरवीब ल आ ी ांचे 
सदैव ऋणीच रा ं. ही र म ांना परत गरज लागेपयत ांनी आम ाकडे ठेव 

पात ठेवली होती.)

सव ठेवीदारांना असा िव ास वाटत होता की, बँकेतील ठेव जरी दुस  याचे नावांने 
असली तरी ती पूण सुरि त आहे. या माणे दीड लाखाची था झाली व तीन 
लाखांची ावयाची रािहली. ा कामी महारा  बँकेचा उपयोग होईल अशी एकदा 
क ना आली. पण थापक सभासदांपैकी चार पांच जण बँकेचे डायरे र 
अस ामुळे तसे करणे िहतकर नाही अस णून तो मोह आ ी कटा ाने टाळला. 
तीन लाख पयांची अशा पाची मदत क ं  शकेल अशी महारा ातील दुसरी 
सं था णजे वे न इंिडया िवमा कंपनी. ांचेकडे श  टाक ाचे ठरिवले.

ा माणे ी. आ ासाहेब िचरमुले यांची गाठ घेऊन सं थेची गरज व असे पैसे 
ठेव ात कशी सुरि तता आहे याब लची सिव र मािहती ांनी िदली. हा वहार 
बँके ा सा ा वहारांत बसणारा के ांच न ता हे आ ांस कबूल करावेच लागले. 
परंतु केवळ सं थेची उपयु ता पा न आमची सोय कर ाचे ांनी दूर 
कर ाक रता बोडाची िवशेष सभा घेऊन आमचे काय पुर केले. ाक रता ांनी 
आप ा देशी कमिशअल बँकेचािह आ ांस उपयोग क  िदला, व आमची 
अडचण भागिवली. ाक रतां ी. िचरमुले, ांचे डायरे र बोड, देशी कमिशअल 
बँक या सवाचे कायमचे ऋण सं थेवर आहे.



इत ा अवघड अटी पु  या क न महारा ात ९२ वषानंतर दुसरे इंिजिनअ रंग कॉलेज 
थापन कर ाचे ेय आ ास िमळाले. संक त अहमदाबाद येथील सरकारी 

कॉलेज अथवा आनंद येथील कॉलेज िनघ ास आणखी एक वष जावे लागल. कराची 
येथे एक इंिजिनअ रंग कॉलेज होते, ते पािक ानम े गे ाने ाचे जागी हे दुसरे 
कॉलेज ाच गृह थांचे हातून महारा ात - णजे ांचे मायभूमीतं थापले गेले.

कॉलेज ा इमारती वगैरे पु  या होऊन ांचा उद्घाटनसमारंभ ी. बाळासाहेब खेर 
यांचे हातूनच ावा अशी आमची इ ा होती. ा माणे ांचे ह े २९ नो बर १९४७
या िदवशी हा समारंभ कर ांत आला. ापूव च सरकारकडून अपेि त अशी दोन 
ल  पयांची मदत आ ांस िमळाली होती. उद्घाटन संगी ी. बाळासाहेब खेर 
यांनी आप ा अनुभवाने अस सांिगतले की, 'सरकारी कॉलेज काढ ाचे य ास एक
दोन वष अविधही लागला असता व ा ा खचाची ए मेट्स तीस लाखां न स र 
लाखांवर ावी लागली असती !' 'तु ी हे कॉलेज २५ लाख पयांत उभे कर ाची 
मह ाकां ा बाळगतां हे िवशेष. ात सरकारची मदत िनदान पांच लाखांची असावी 
असे मला वाटत. ती दे ाचा मी य  करीन. पण इतर कॉलेज, जी िनघू इ तात 

ांना ावया ा मदती ा माणावर ही र म अवलंबून राहील.'

या पुढचा उ ेख थोडासा वैय क असला तरी तो मला करावासा वाटतो. कॉलेज 
सु  होईपयत जो उ ाह होता, ामुळे उभारले ा कजाब ल बेगुमानपणा वाटत 
असे व मही अितशय होऊं शकत. पण कॉलेज उघड ानंतर दहा ल  पयां ा 
कजाचा बोजा हा तापदायक होऊ लागला. अखंड िचंतेने भीतीचा धसकाच बसत असे 
व ामुळे माझी कृित पु ळच खालावली. स बर - ऑ ोबर पासून पडले ा 
ताणाचा शीण जाणवंू लागला; आिण अनेक कार उ वले. तापही येऊं लागला. 

ानंतर जबरद  कावीळ झाली व ांतून थोडीफार सुधारणा हो ास फे ुवारी ४८ 
पयत अविधही लागला. उद्घाटन समारंभानंतर एक मिहना थ पडूनच रहाव 
लागले. अशा मन: थतीतं िडसबरअखेरचे सुमारास ितकूल अशा पाची ध ा 
देणारी एक घटना कॉलेजात घडून आली.

सोसायटीचे कामासाठी इमारतीचे देखरेखीक रतां जे कारकून होते ांचेकडून कोणा 



तरी एका ोफेसरांचा अपमान झा ामुळे कॉलेज बंद कर ाची काही तरी योजना 
आखली गे ाची तार येऊन धडकली. ावेळी ि . गोखले हे तेथे न ते. पण ांनी 

रेने जाऊन ते सव करण िमटवले; पण दोन वषात ितकूल असा हा ध ा थमच
बसला. ानंतर दुस  या टमचे सव कारभार सुरळीत चालून परी ेपयत सव व थत
चालले. परी ेम े साठ पैकी फ  बावीसच िव ाथ  पास झा ाचे कळल. हा 
िनकाल अथातच असमाधानकारक होता; व ास आम ा सं थे ा वैगु ापे ा 
इतरही अनेक कारण होती. णून ाब ल िवशेषसा िवषाद वाटला नाही. या 
अवधीत सरकारकडूनही चालू खचाक रतां ३३ ट े  ॅंट २५ हजार पयांची 
िमळाली. तरी सु दा कॉलेज चालिव ाची वषाची तूट साठ हजारांवर गेली. यािशवाय 
कजाचे ाज सोसायटीस सोसावे लागले ते वेगळेच !

आ ांस युिन िसटीकडून थम संल तेची मा ता िमळाली होती ती फ  एक 
वषापुरतीच होती. ामुळे दुस  या वष  आहे तीच संल तेची मा ता चालू ठेव ाचा व
दुसरे णजे एस. ई. चा वग चालू कर ाचा अज ३१ ऑग ा आंतच करावा 
लागला. तो केला गेला व ासाठी मंुबई िव ापीठाकडून चौकशी किमटी वगैरे नेमली 
गेली. पण ा बाबतीत ि . गोखले हे अनुभवी व मािहतगार अस ामुळे आ ांस 
पुढ ा वषाब ल िचंता वाटत न ती; फ  ी. गोखले सुचवतील तेवढे पैसे उभे 
करणे एवढच आमचे काम होते.

सं थेचा ाप वाढू लागला ते ा सं थे ा उ ेशा माणे सं थे ा अिधक शै िणक 
सोयीसंाठी अिधक जागा ावी असा िवचार मा ा मनांत आला. सं थे ा उ ेशांत 
वै कीय व शेतकीिवषयक िश ण दे ा ा योजना घातले ा हो ा. सं थेजवळ 
आतापयत ५० एकर जागा खरेदी झालेली होती. समोर ा िविलं डन कॉलेजजवळ 
१२५ एकर जागा आहे, ते ा आप ा सं थेजवळही इतकी जागा असावी असे वाटंू 
लागले. आम ाच य ांने तेथील जागां ा िकंमती हळू हळू वाढू लाग ा हो ा. 

णून आजूबाजूची सुमारे १०० एकर जागा िमळावी असा अज ी. गोखले यांचे 
िवचाराने कर ाचे साहस मी केले. ाक रता एक लाख पये खच करावे लागतील 
असे धरले. ास बोडाची परवानगी हवी होती. बोडानेही सातारचे कले रांची पूण 
सहानुभूित व वषभरा ा चढ ा कायाकडे ल  देऊन मा ा आ हाला मा ता िदली



व अज केला गेला. ानंतर प र थती बदलत जाऊन ास पु ळ अडथळे िनमाण 
झाले; परंतू सातारचे कले र ी. बळी यांचे आ ीयतेचे सहा ामुळे १९४९ पयत 
दम काढ ानंतर संक त सव जागा सं थेस िमळाली. िकंमत मा  एक लाखांऐवजी 
दीड लाख पये पडली ! या करणाची सव हकीकत १९४९ ा वृ ा ात तं  
प र े दांत येईल.

१९४६ ा नो बरम े इमारतीचे कामास सुरवात झाली; व चौकशी किमटीही येऊन
गेली. ानंतर मला असे वाटू लागले की, या कामी दैवी कृपा िमळाली तरच 
आप ाला यश येऊ शकेल. या ीने मी गणपित उपासनेचे एक अनु ान कर ाच 
योिजल. माझ उपा  दैवत ीगणपित अस ामुळे, व मी पूव  एकदा असेच अनु ान 
केले अस ामुळे पु ा एकदा असे अनु ान कर ाचे ठरिवले. ते अनु ान असे :-

एकवीस आवतना ा एकवीस आवृ ा दररोज क न एकवीस िदवस ते चालवाव. 
ा माणे २६ िडसबर १९४६ पासून १५ जानेवारी १९४७ पयत मी ते अनु ान 

कॉलेज ा जागेवर केले. ावेळी िवकत घेतले ा जागेचा शेतकरी व मी असे दोघेच 
तेथे होतो. या जागेत असले ा िविहरी ा पि म बाजूला पूवकडे तोडं क न ३०' बाय
३०' ची जागा आखून घेऊन व ावर त ाची झोपडी क न घेतली व पूवािभमुख 
मूित ठेवून अनु ान केले. २१ आवृ ा हो ास बारा तास अविध लागे. ा अवधीतं 
उ ारांचे लन होऊ नये णून बरोबर एक गु जी आवतने णावयास येत 
असत. असे ते तीन तीन तासांनी बदलून येत असत. ाब ल ांना दि णा देत असे, 

ां ा भोजनाची व थाही गांवात केली होती. असे अनु ान चालू असताना नैितक 
बळ वाढत अस ाचा य मनास येत होता. मी एकभु च असे.

िविलं डन कॉलेज ा बाचा आचारी मला सायंकाळी एक ताट वाढून आणून देत 
असे. िदवस थंडीचे होते, कृित सु ढ होती, आहारिवहार मयािदत होता, ामुळे 
मनास अ ंत स ता वाटे. कामावरचे िबगारी घरी गे ानंतर सकाळपयत तो 
शेतकरी व मी एवढेच ा रानांत राहात होतो. ा अवधीतं को ापूर सं थानचे 
अँडिमिन ेटर कनल हाव हे सांगलीस आले असताना सांगलीचे राजेसाहेब ांना 
घेऊन अनु ानाचे िठकाणी आले होते. कनल हाव साहेबांना आ ी णजे मी व ि . 



गोखले - भेटून को ापूर सं थानकडून िनदान दोन चार लाख पयांची मदत 
िमळावी अशी िवनंती क न आलो. ा वेळी पु ातील कॉलेजांत सं थािनकांचे 

जाजनांना वेश िमळ ास अडचण पडत असे. णून राजे साहेबांनी एक ल  
पये िदले, ावेळी सं थानचे चार नाग रक या कॉलेजात ावे अशी अट सांगली ा

राजेसाहेबांनी घातली होती. तशीच अट को ापूरनही घालून आ ांस मदत करावी 
अशी आमची िवनंती हाव साहेबांना पािहली होती. णून ते को ापूरचा नवा द क 
ठरला णजे हे काम होऊं शकेल असे णाले होते. या संबंधी माझे सम  अनु ानाचे
िठकाणी राजेसाहेबांचे हाव साहेबांशी जे बोलणे झाले ांत ांनी माझे अिभनंदन 
केले व ते सांगलीलाच आले याब ल ांना ध वाद िदले.

या अनु ानांत अनपेि त असे एक चम ा रक िव  एक िदवस आले. ४ जानेवारीला 
दुपारी २ वाज ापासून ढग जमंू लागले, वारे वा  लागले व पावसाची वृि  हो ाची 
भीित वाटंू लागली. ७ वाजेपयत अनु ान चालू अस ामुळे काही िनवारा करता 
ये ाची श ताही झाली नाही. ानंतर पाऊस ये ाची खा ीच वाटू लागली. 

ावेळी शेतक  याने व मी कामावरील दोन प े घेऊन ी गणपतीचे संर णासाठी एक
खोपी उभी केली. झोपडीवर प े घाल ाची सोयच न ती. रा ी दहाचे पुढे वादळ 
सु ं  होऊन दोन वाजेपयत खूप पाऊस पडला. िनवा  याचे छतांचे त े  व बाजूचे िभंतीचे
त ेही उडून गेले व मुसळधार पावसाने झोपडीत पाणीच पाणी झाले. दोन तीन वाजता
आकाश िनवळले व सकाळी सातला पूववत सव अनु ान व थत सु  करता आले.
शेतकरी णाला: पावसाने शेतातील िकडे, मंु ा, साप बाहेर येऊ शकतात; पण तसा 
काही कार झाला नाही. अनु ानांतील सव िदवशी ी. ह रभाऊ पटवधन हे सकाळी 
अगर सं ाकाळी येऊन एक दोन आवतने णून जात असत. समा ीचे िदवशी 
राजेसाहेब त: मोटार घेऊन ा जागी आले व मला सादासाठी घेऊन गेले. 
अनु ानान मनास खूप स ता आली व यश येणार अशी खा ी वाटू लागली.


